
        
               

      

ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

   ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นายจรูญ  มาเรือง ประธานสภาฯ จรูญ  มาเรือง  

2 นางมณทนา บัวอยู ่ รองประธานสภาฯ มณทนา  บัวอยู ่  

3 นางสงเมือง ผุยหัวโทน ส.อบต. หมู่ที่  1 สงเมือง ผุยหัวโทน  
4 นายวิเชียร  ราศร ี ส.อบต. หมู่ที่  1 วิเชียร  ราศร ี       
5 นายสมาน  วงษ์ทองดี ส.อบต. หมู่ที่  2 สมาน  วงษ์ทองดี  
6 นายธงไชย  ประจันทา ส.อบต. หมู่ที่  2 ธงไชย  ประจันทา  
7 นายสยาม  ศรีชัยภูม ิ ส.อบต. หมู่ที่  3 สยาม  ศรีชัยภูม ิ  
8 นายประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณตี ส.อบต. หมู่ที่  3 ประสิทธิศักดิ์  โม้งปราณีต  
9 นายสมศักดิ์  ชัยคณิช ส.อบต. หมู่ที่  4 สมศักดิ์  ชัยคณิช  
10 นายสมจติร  ผยุค าผ ิ ส.อบต. หมู่ที่  4 สมจิตร  ผุยค าผ ิ  
11 นายวิบูรณ์ชัย  ใจอดทน ส.อบต. หมู่ที่  5 วิบูรณ์ชัย  ใจอดทน  
12 นายสิงห์ขร  สิงหล์ ี ส.อบต. หมู่ที่  5 สิงห์ขร  สิงห์ล ี  
13 นายสุทธิพงษ์  หารชัย ส.อบต. หมู่ที่  6 สุทธิพงษ์  หารชัย  
14 นายประยรู  ต่อสกลุ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ประยรู  ต่อสกุล  
15 นายประมินทร์  จันทะกาว ส.อบต. หมู่ที่ 7 ประมินทร์  จันทะกาว  
16 นายประสาท  ศรีวิจารย ์ ส.อบต. หมู่ที่  8 ประสาท  ศรีวิจารย ์  
17 นางสมจิตร  จุ้มนารินทร ์ ส.อบต. หมู่ที่  8 - ลา 
18 นายวิจิตร  โสภเูขียว ส.อบต. หมู่ที่  9 วิจิตร  โสภูเขียว  
19 นายประยรู  ปนามะเส ส.อบต. หมู่ที่ 10 ประยรู  ปนามะเส  
20 นายสง่า วรรณา ส.อบต.หมู่ที่ 10 สง่า วรรณา  
21 นางหนูทิพย์  ทองม้วน ส.อบต. หมู่ที่  11 หนูทิพย์  ทองม้วน  
22 นายมานพ  นาคจันทร ์ ส.อบต. หมู่ที่  11 มานพ  นาคจันทร ์  
23 นายกัน  อุทิตสาร ส.อบต. หมู่ที่  12 กัน  อุทิตสาร  
24 นายอุทิศ  บุตรเพ็ง ส.อบต.หมู่ที่  13 อุทิศ  บุตรเพ็ง  
25 นายด ารงค์  จันทรม์า      ส.อบต. หมู่ที่ 13 ด ารงค์  จันทร์มา       
26 นายอัศฎาวุฒิ  พันธุ์โนบัว ส.อบต. หมู่ที่  14 อัศฎาวุฒิ  พันธุ์โนบัว  
27 นายภานุพงศ์  อิติปิ ส.อบต. หมู่ที่  14 ภานุพงศ์  อิติปิ  
28 นางสาวชลลดา  กุดแก้ว เลขานุการสภา ฯ ชลลดา  กุดแก้ว  

 

 



        
               

      

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นางสาวอรุณี   ธงเฉลมิ นายก อบต.เจาทอง อรุณี   ธงเฉลิม  

2 นายกวี  ป้อจัตุรัส รองนายก อบต. เจาทอง กวี  ป้อจัตุรัส  

3 นายเมธี สวนไธสงค ์ รองนายก อบต เจาทอง เมธี สวนไธสงค ์  

4 นายศิวะ สุทธิพันธุ ์ เลขานุการนายก อบต. เจาทอง ศิวะ สุทธิพันธุ ์  

5 นางอทิตยา สัมฤทธิ์วงศ์ ผู้ร้องขออนุญาต อทิตยา สัมฤทธิ์วงศ ์  

6 นายนิพนธ์ สัมฤทธิวงศ์ ผู้ร้องขออนุญาต นิพนธ์ สัมฤทธิวงศ์  

7 นายมาณพ ผุยม่อง ผู้อ านวยการกองช่าง มาณพ ผยุม่อง  

8 นายนิวัฒน์ สารมะโน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นิวัฒน์ สารมะโน  

9 นางพัฒน์นรี กุดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พัฒน์นรี กุดแก้ว  

10 นายถนอม เพียนอก ผู้ช่วยนายช่างโยธา ถนอม เพียนอก  

11 นางสาวแมว แก้วส่องศึก คนงานท่ัวไป แมว แก้วส่องศึก  

12 นางสาวนิตยา อินนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา อินนา  

13 นางสาวปิยะพร โชคสวัสดิ ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ปิยะพร โชคสวสัดิ ์  

14 นางสาวชีวรัตน์ เพ็งนอก ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ชีวรัตน์ เพ็งนอก  
 

 

 

ผู้ไมม่าประชุม  จ านวน  1   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสมจิตร จุ้มนารินทร ์ ส.อบต.หมู่ 8 ลา 



        
               

      

ส าเนาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประกาศอ าเภอภักดีชุมพล เรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  

ครั้งที่ 1/2562  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 เพ่ือยื่นญัตติขอขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และข้อราชการอ่ืน ๆ นั้น อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 นายอ าเภอภักดีชุมพล จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เจาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 2 – 16 กันยายน 2562 ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลเจาทอง อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ 

ณ วันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายธงชัย ขิมมากทอง นายอ าเภอภักดีชุมพล 

1.2  สมาชิกสภา อบต.เจาทอง ลากิจ 1 คน ได้แก่ 

นางสมจิตร จุ้มนารินทร์  ส.อบต.หมู่ 8 

-ที่ประชุมรับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เจาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ประธานสภา อบต.เจาทอง  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วหรือไม่ครับเมื่อไม่มีผู้ใด 

      ขอแก้ไขเพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมรับรองนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 ขอสภา อบต.เจาทองรับทราบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ

ก่อสร้างสถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) 

 

/นายก อบต.เจาทอง 



        
               

      

นายก อบต.เจาทอง       การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพ่ืออยู่อาศัยและก่อสร้าง ตรอ. ทางสภา อบต.เจาทอง มีอ านาจเพียง 

รับทราบการที่จะขออนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการผู้ประกอบการต้องขออนุญาตต่อป่าไม้

เพ่ือให้ถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการจะส่งแบบแปลนก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้ช่างโยธาของ

เราตรวจสอบดูว่าถูกต้องได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือไม่นั้น ดิฉันยินดีมากที่จะมี 

สมาชิกเข้าอยู่อาศัยและมีสถานตรอ. ในพ้ืนที่เรานะคะ ประชาชนจะได้จะต้องไม่ไปสมอทอดบ้าง

หนองบัวแดงบ้างคะ 

นางอทิตยา สัมฤทธิ์วงศ์ ชี้แจงเหตุ แทนนายนิพนธ์ สัมฤทธิ์วงศ์ เกี่ยวข้องกับผู้ร้องขอเป็นภรรยานายนิพนธ์ สัมฤทธิ์วงศ์ 
อยู่บ้านเลขท่ี 242 ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ผู้ประกอบการ แจ้งความประสงค์ขอใช้
เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมใช้เป็นสถานที่ประกอบ ตรอ. เนื่องจากขนส่งจังหวัดชัยภูมิ รายงานช่วง 2-3 
ปี มีผู้ค้างช าระภาษี จ านวนมาก ตามที่มีประสบการณ์ท า ตรอ. 4 ปี แล้ว เห็นว่าภาษีค้างช าระ
เยอะมากต้องการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับทางขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนด้วยไม่ต้องเดินทางไปท าที่ไกลเมื่อมีการจัดตั้งสถานประกอบการณ์นี้ประชาชนจะได้
ตรวจสอบสภาพรถและช าระภาษีได้สะดวกสบายขึ้นคะ ส่วนแบบการก่อสร้างดิฉันได้ส่งแบบให้
ทาง อบต. แล้วคะ 

นายมาณพ  ผุยม่อง     ผอ.กองช่าง ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบว่าที่ดินส่วนมากในเขตอ าเภอภักดีชุมพล (ยกเว้นที่ 

สปก.)  โรงเรียน ที่ของวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นที่ดินราชพัสดุ นอกนั้นจะเป็นที่อยู่ในการ

ดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ทั้งสิ้น เมื่อประชาชนจะท าการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ต้องขอ

อนุญาตกับป่าไม้ซึ่งเปรียบกับป่าไม้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นนะครับ จึงต้องให้เขาอนุญาตการก่อสร้าง

เมือ่เขาอนุญาตและเขาจะเก็บค่าเช่าที่ดินที่ขออนุญาตด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งเมื่อป่าไม้อนุญาต

ให้ก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ท่านต้องยื่นเรื่องขอก่อสร้างกับ อบต. อีกครั้งตาม พ.ร.บ.ควบคุม

อาคารต่อไปด้วยครับ จึงจะถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับ ขอเรียนชี้แจง

เพ่ิมเติมให้เข้าใจมากข้ึนเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ก็หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจเพ่ิมเติมขึ้นเมื่อ นายมาณพ  ผุยม่อง ผอ.กองช่าง ได้อธิบายขั้นตอน

ต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างในครั้งนี้นะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม ก็จะขออนุมัติ

ที่ประชุมเลยนะครับ 

มต-ิที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 

3.2 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายงานการจ่ายเงินทุนส ารองสะสมประจ าปี 2562  

(ข้อความใหม่)  

        /รายการประกอบ........ 



        
               

      

ประธานสภา อบต.เจาทอง ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงรายงการจ่ายเงินทุนส ารองสะสม 

    ประจ าปี 2562  

นายก อบต.เจาทอง  ดิฉันขออนุญาตท่านประธานสภาให้ นายมาณพ ผุยม่อง ผอ.กองช่าง ได้เสนอต่อที่ประชุมค่ะ   

นายมาณพ  ผุยม่อง  ผอ.กองช่าง ชี้แจงเหตุผลว่า เนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงรายการจ่ายเงินทุนส ารองสะสม  

ประจ าปี 2562 ตามท่ีกองช่าง ได้จัดท ารายละเอียดโครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการเสริมผิว

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 15 โครงการ จ านวน 11 หมู่บ้าน โดยข้อเท็จจริง กองช่างได้ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลราคาต่อก่อสร้างของแต่ละโครงการ การตรวจสอบให้ทราบ

ว่ามีบางรายการของวัสดุที่ระบบไม่ประมวลผลให้ ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของราคาก่อสร้าง  

เพ่ือให้การด าเนินการที่ถูกต้อง กองช่างจึงขอทบทวนรายละเอียดโครงการปรับปรุงผิวคอนกรีต 

โดยการสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) จ านวน 12 โครงการ จ านวน 8 หมู่บ้าน โดยแนบเอกสาร

โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(2,577,000) (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

นายประสาท ศรีวิจารย์  ส.อบต. ม.8 ท าไมความยาว ม.12 จึงหายไปเยอะเลยครับ 

นายสยาม ศรีชัยภูมิ  ส.อบต. ม.3 รายการของ ม.2 และ ม.3 ก็หายไปด้วยครับ 

นายก อบต.เจาทอง  ส าหรับของ ม.2 และ ม.3 ดิฉันให้ตัดออกเองคะมีเหตุผล ม.3 ไม่เคยเสนอการซ่อมแซมถนนแบบ 

   ตลอดเส้นเลยเคยมีขอแต่แบบสั้นๆ มาดิฉันอยากซ่อมให้ตลอดเส้นยาวๆ มากกว่าท า
กระท่อนกระแท่น ส่วนของ ม.2 ดิฉันก็ได้ตั้งงบประมาณชดเชยให้แล้วในข้อบัญญัติงบประมาณ  
ปี 2562 นี้ นะคะ ม.5 ด้วยคะ 

นายกัน อุทิตสาร  ส.อบต. ม.12 ผมก็ไม่ติดใจหรอกครับที่เปลี่ยนแปลงโครงการบ้านผมจากครั้งที่ประชุม 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ได้ 500 กว่าเมตร ผมก็ไปบอกชาวบ้านด้วยความดีใจ พอมาครั้งนี้เปลี่ยนเป็น 
400 กว่าเมตรชาวบ้านจะหาว่าเราโกหกเขานะครับ 

นายก อบต.เจาทอง  รายการนี้เป็นการซ่อมแซมถนนนะคะ บ้านไหนทีย่ังมีถนนเส้นที่ล าบากสัญจรไป-มายากอยู่        
ดิฉันก็จะไปของบประมาณท่ีอ่ืนมาท าให้คะ ไม่ต้องกังวลหรอกคะ ก็พอมีพรรคพวกกันในจังหวัดมี
อะไรไม่เข้าใจก็คุยกันในสภาแห่งนี้ดีกว่าจะไปคุยนอกสภาดีแล้วคะที่ท่านสมาชิกได้คุยดิฉันจะได้
อธิบายให้เข้าใจ 

นางมณฑนา บัวอยู่  ส.อบต. ม.9 ดิฉันจะเสนอความคิดเห็นถึงทางช่างว่าเครื่องมือต่างๆ ของช่างไม่อัพเดตก็ขอได้    
นะคะ ทางสภาก็ยินดีสนับสนุนให้จัดหาเครื่องมือของช่างให้อัพเดต มีใช้แบบสบายและสะดวก
ยิ่งขึ้น เพราะพอมีปัญหาเรื่องเครื่องมือต่างๆ ก็เกิดการผิดพลาดได้ เพราะสมาชิกหลายท่านก็
เสียใจที่ต้องถูกตัดออกไปของบางหมู่บ้านดิฉันเองก็เหมือนกับทางหมู่บ้านอื่นที่รู้ว่าได้ก็ถามมาว่า
ไม่เห็นมาท าให้ซะทีเมื่อเอามาเข้าสภาใหม่ก็ท าให้เสียเวลาด้วยคะก็ขอเสนอแนะไว้เพียงแค่นี้คะ 

          /ประธานสภา.... 



        
               

      

ประธานสภา อบต.เจาทอง เมื่อทุกท่านได้ซักถาม/อภิปราย และเข้าใจในการชี้แจงของทางฝ่ายบริหารและจาก นายมาณพ  

ผุยม่อง ผอ.กองช่าง แล้วผมก็จะขอมติที่ประชุมต่อเลยนะครับท่านใดเห็นชอบขอเชิญยกมือครับ  

มต-ิที่ประชุมอนุมัติ 25 งดออกเสียง 2 เป็นเอกฉันท์ 

 3.3 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายก อบต.เจาทอง  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง บัดนี้ได้เวลาคณะ

ผู้บริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเจาทองอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้จะน ารายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ขออนุญาตท่าน

ประธานสภาแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนต าบลเจาทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

เจาทอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

        1.สถานะการคลัง 

          1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

             ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 22,991,951.81 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 4,295,196.56 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,705,846.28 บาท 

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 

 

/2.การบริหาร...... 



        
               

      

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   (1) รายรับจริง จ านวน 48,195,087.65 บาท ประกอบด้วย 

        หมวดภาษีอากร       จ านวน      161,026.10 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     จ านวน      235,849.84 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน        36,338.45  บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิขย์    จ านวน               0.00   บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       จ านวน               950    บาท 

หมวดรายได้จากทุน        จ านวน               0.00   บาท 

หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  18,545,932.26  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน  29,214,991.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,500.00 บาท 

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 41,071,459.60 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง        จ านวน  13,810.878.00 บาท 

   งบบุคลากร        จ านวน   9,548,840.00 บาท 

   งบด าเนินงาน        จ านวน   9,351,541.60 บาท 

  งบลงทุน        จ านวน   4,866,200.00 บาท 

  งบรายจ่ายอื่น ๆ        จ านวน              0.00  บาท 

งบเงินอุดหนุน        จ านวน   3,494,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 30,500.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

                      /ค าแถลง..... 



        
               

      

นางมณฑนา บัวอยู่  ส.อบต. ม.9 หน้า 41 ค่าจ้างเหมาถนน คสล. ม.9 ซอยบ้านนางพรรณีไม่ใช่นะคะเป็นบ้าน         

นางค ามี 

นายประมินทร์ จันทะกาว ส.อบต. ม.7 ผมว่าน่าจะผิดพลาดตัวเลขในหน้า 42 นะครับ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าไร้

ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) ม.12 บ้านป่าคา หน้า 44 ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้าน

ยาเสพติดน่าจะตั้งงบประมาณให้มากกว่านี้นะครับ ผมว่าตั้งงบประมาณน้อยไปครับ 

นายวิจิตร โสภูเขียว  ส.อบต. ม.9 ท าไมขนาดกว้างทั้ง 2 เส้น ของ ม.9 ความกว้างไม่เท่ากัน เส้นหนึ่งกว้าง 3 เมตร อีก

เส้นหนึ่งกว้าง 4 เมตร 

นายมาณพ  ผุยม่อง  ผอ.กองช่าง ชี้แจงข้ออภิปรายของสมาชิกสภาในหน้า 42 ต้องขออภัยตัวเลขผิดพลาดจึงขอให้

แก้ไขตัวเลขความลึกและความกว้างใหม่ให้ถูกต้องคือจากเมตรเป็นเซนติเมตรด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแก้ไขตัวเลขตามที่ นายมาณพ  ผุยม่อง ผอ.กองช่างแจ้งด้วยนะ

ครับ ส่วนความยาวของถนน คสล. ม.9 ที่ก าหนดกว้าง 3 เมตร เพราะผิวถนนเดิม 3 เมตร ไม่มี

ไหล่ทางเส้นลงไปเจาจากสี่แยกบ้านนางจ าปา เพราะต้องมีไหล่ทางอีก 50 ซนติเมตรด้วยครับ 

นายประยูร ปะนามเส  ส.อบต. ม.10 ผมอยากให้ท าถนน คสล. เส้นทางไปบ้านบัวจีไปเจาให้สุดซอยเลยครับ เพราะเหลือ

อีกไม่ถึง 20 เมตร นะครับ 

นายก อบต.เจาทอง ก็ขอชี้แจงที่ท่าน ส.อบต.ประมินทร ์อยากให้เพิ่มงบประมาณงานกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดนั้น ปีนี้

ดิฉันจะจัดเป็นกีฬาประเภทวิ่งมาราธอนนะคะ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการนี้ผมก็ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใด

เห็นชอบยกมือครับ 

มต-ิที่ประชุมเห็นชอบ 25 เสียง งดออกเสียง 2 เป็นเอกฉันท์ 

(เวลา 12.00 น.) 

 3.4 เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ไม่น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 7 คน) 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ต่อไปเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่

คนก่อนนะครับ 

นายประสาท ศรีวิจารย์  ส.อบต. ม.8 เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ 3 คน 

 ผู้รับรอง 1.นายสง่า วรรณา ส.อบต. ม.10 

   2.นางหนูทิพย์ ทองม้วน ส.อบต. ม.11  

          /ประธานสภา.... 



        
               

      

ประธานสภา อบต.เจาทอง มีท่านใดเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  

จ านวน 3 คน ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 1 ครับ 

นายมาณพ นาคจันทร์  ส.อบต. ม.11  เสนอนายสมจิตร ผุยค าผิ ส.อบต. ม.4 

ผู้รับรอง 1.นายสิงขร สิงห์ลี ส.อบต. ม.5  
   2.นายประยูร ปะนามเส ส.อบต. ม.10  

ประธานสภา อบต.เจาทอง มีท่านใดเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเนื่องจากมีการเสนอชื่อเดียว 

ในล าดับที่ 1 ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 2 

นายประสาท ศรีวิจารย์  ส.อบต. ม.8 เสนอนายกัน อุทิตสาร ส.อบต. ม.12 

ผู้รับรอง 1.นายสมศักดิ์ ชัยคณิช ส.อบต. ม.4 

   2.นายอุทิต บุญเพ็ง ส.อบต. ม.13 

ประธานสภา อบต.เจาทอง มีท่านใดเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบเนื่องจากมีการเสนอชื่อเดียว 

ในล าดับที่ 2 ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3 

นายกัน อุทิตสาร  ส.อบต. ม.12 เสนอนายสยาม ศรีชัยภูมิ ส.อบต. ม.3 

ผู้รับรอง 1.นายมาณพ นาคจันทร์ ส.อบต. ม.11 

   2.นายธงไชย ประจันทา ส.อบต. ม.3 
ประธานสภา อบต.เจาทอง มีท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีการเสนอชื่ออีกก็เป็นอันว่าคณะกรรมทั้ง 3 คน  

ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้นะครับ 

มต-ิที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

   3.5 ก าหนดวันและเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมแปรญัตติ  

(ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่วันรับหลักการ) 

ประธานสภา อบต.เจาทอง ด าเนินการให้ที่ประชุมก าหนดวันและเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติที่  

ประชุมเห็นชอบก าหนด วันที่ 3 - 6 กันยายน 2562 ดังนี้ 

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (3 ชั่วโมง) 

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (8 ชั่วโมง) 

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (8 ชั่วโมง) 

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 14.30 น. (6 ชั่วโมง) 

มต-ิที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

                      /ประธานสภา....... 



        
               

      

ประธานสภา อบต.เจาทอง ผมขอแจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  

วันที่ 9 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นะครับ เนื่องจากการเสนอข้อบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี 2563 ได้ล่าช้ากว่าที่ก าหนดจึงก าหนดวันพิจารณาให้เร็วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทู้ของ ส.อบต.เจาทอง 
นายสง่า วรรณา  ส.อบต. ม.10 ช่วงนี้หน้าฝนถนนของ ม.10 ที่เป็นลูกรังจะล าบากมากถ้าจะท าถนนพาราซีเมนต์ก็

ขอฝากให้ท าด้วยครับและอีกเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่มีฝาครอบพลาสติกจะมีแมลงเข้าไปมากผมว่า

น่าจะเอาฝาครอบออกดีกว่าครับ หน้าแล้งตอนบนคลองมะค่า ยังขาดแคลนน้ าจะประสบปัญหา

ภัยแล้งประจ าทุกปี ถนน คสล.เส้นไปประปาภูเขาช ารุดแล้วครับตรงไร่นายวิมาน ก าไรเงิน และ

นายค ารณ ก าไรเงิน เคยเสนอมานานแล้วครับ น่าจะเอาท่อ คสล. ไปลงแต่ก็ให้ช่างไปดูเพื่อแก้ไข

ปัญหาอย่างไรก่อนครับ 

นายก อบต.เจาทอง ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกไปเคลียร์กับชาวบ้านก่อนที่จะให้เราไปขุดลอกคลองให้นะคะแผนงานที่จะให้รถ

แบคโฮออกไปคลองไหนหมู่ไหนจะเป็นความรับผิดชอบของ รองเมธี สวนไธสงค์ รองกวี ป้อจัตุรัส 

ที่จะก าหนดแผนการออกรถแบคโฮของ อบต.เจาทอง ชาวบ้านบางคนก็หวงที่ไม่ยอมให้เราท านะ

คะบางคนเดิมที่ไม่ยอมให้เข้าไปท าให้ พอรถเราเข้าไปท าท่ีติดกันแถวนั้นก็อยากให้ท าบ้างจะขอให้

ท าเลยตอนนั้นแต่เรามีคิวของหมู่บ้านอื่นต้องไปท าให้เลยและบางที่ก็เป็นกรณีเร่งด่วนดิฉันก็จะสั่ง

รถออกไปท าให้ทันที และเรื่องถนนภายในหมู่บ้านถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเป็นถนนของท้องถิ่นก็ไปท า

ให้ไม่ได้คือเราจะของบประมาณท าถนนให้ได้ตอนนี้เรามีถนนที่ลงทะเบียนเป็นถนนแล้วประมาณ  

10 เส้นตอนนี้ก็ให้ช่างลงทะเบียนให้ครบถ้วนทุกเส้นเพื่อจะได้ของบประมาณพัฒนาถนนในพื้นท่ี

ของเราทุกเส้นได้นะคะ 

นายกัน อุทิตสาร  ส.อบต. ม.12    ผมเคยเสนอเรื่องงบซ่อมถนนของหมู่บ้านผมตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ไปซ่อมให้ 

ชาวบ้านก็ถามผมทุกครั้ง ครั้งนี้ผมก็ขอฝากเรื่องซ่อมถนนด้วยนะครับและเรื่องไฟฟ้าก็ยังไม่ไปซ่อม   

ผมก็ถามทุกครั้งที่มีการประชุมสภาตอนนี้ไฟฟ้าดับเพ่ิมเป็น 8 จุดแล้วนะครับ 

นายประสาท ศรีวิจารย์  ส.อบต. ม.8  ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประจ าหมู่บ้านดับนานแล้ว ยังไม่มีช่างไปซ่อมให้เลยนะ  

ครับปกติเขาจะมีประกันวัสดุไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  1 ปี 

นายประยูร ต่อสกุล  ส.อบต. ม.6  ไฟฟ้าบ้านผมดับประมาณ 10 จุด แล้วครับฝากท่านผู้บริหารไปแก้ไขให้ด้วยนะครับ   

นายสิทธิ์ศักดิ์ โม้งปราณีต  ส.อบต. ม.3 บ้านผมไฟดับนานแล้ว 2 จุด ตรงหน้าโรงเรียนบ้านเจาทอง อีกเรื่องมีชาวบ้านถาม 

ผมว่าท าไมต าบลเราไม่ปรับภูมิทัศน์ตรงเกาะกลางถนนฝั่งหน้าโรงพยาบาลภักดีชุมพลถึงหน้า

โรงเรียนภักดีชุมพล น่าจะท าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์หรือท าเป็นซุ้มประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนวัตวิถี 

หรือมะขามหวานที่เป็นสินค้าโอทอปของต าบลเรา 

                /นายประมินทร์.... 



        
               

      

นายประมินทร ์จันทะกาว  ส.อบต. ม.7 เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับบ่อยและดับทุกหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านผมเคยเสนอ 

ตอนที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ๆ ว่าให้เปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีเพราะหัวหน้าแดงเคยพูดให้ฟัง

ว่าแถวหนองบัวแดงเขาเปลี่ยนเป็นหลอดแอลอีดีจะทนกว่าหลอดแบบเก่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้     

นะครับ ควรจะเปลี่ยนใหม่ดูบ้างนะครับ 

นายก อบต.เจาทอง ตอบกระทู้ของ ส.อบต.เจาทอง 

ตอบ เรื่องการซ่อมไฟฟ้า จุดที่ชาวบ้านด่ามาบ่อยๆ ก่อนนะคะช่างไฟออกไปซ่อมจะซ่อมเฉพาะที่

แจ้งมาแต่กว่าจะออกไปซ่อมให้ไฟก็ดับมากกว่าจ านวนจุดที่แจ้งมา ก็ขอให้สมาชิกบอกช่างไฟเรา

ได้เลยเมื่อช่างเข้าพ้ืนที่ซ่อมนะคะ 

ตอบเรื่องเกาะกลางถนน หน้าโรงเรียนภักดีชุมพล และโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตรงนั้นเป็นของ

ทางหลวงชนบท ดิฉันเคยคุยกับทางหลวงชนบทเขาบอกว่าทาง นายก อบต.วังทอง เขาขอ

อนุญาตจึงได้ด าเนินการได้คะ ดิฉันอยากไปปลูกต้นมะขามเปรี้ยวโชว์ตรงนั้น เคยคุยกับเขาแต่เขา

ยังเงียบไม่ตอบอะไรมาเลย 

นายกวี ป้อจัตุรัส  รองนายก อบต.เจาทอง ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบเรื่องรถแบ็คโฮของเรามีมาตั้งแต่ปี 2548 – 

2549 อายุรถก็ 10 กว่าปีแล้วขณะนี้ก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วนะครับ ผมขอเสนอว่าหากท่าน

สมาชิกต้องการให้ไปขุดลอกคลองเช่นคลองมะค่ามีความยาวไปถึง 2 หมู่บ้าน ที่ติดต่อกันก็ให้ท่าน

สมาชิกท้ัง 2 หมู่บ้าน ท าหนังสือขอมาท้ัง 2 หมู่บ้านเลยนะครับ ส่วนเจ้าของพ้ืนที่ตรงนั้นก็ต้องท า

หนังสือยินยอมให้เราเข้าไปท าให้ด้วยนะครับหลายๆ หมู่บ้านก็ขอรถมานานแล้วตั้งแต่ต้นปีเอาไว้ปี

หน้าผมจะด าเนินการให้ 

ประธานสภา อบต.เจาทอง เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย/ซักถามอีก ผมก็ขอปิดประชุมและนัดประชุมครั้งต่อไปใน 

    วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ปิดประชุมเวลาประมาณ  14.00 น. 

 

 

(ลงชื่อ)   ชลลดา กุดแก้ว       ผู้จดบันทึกการประชุม 

             (นางสาวชลลดา กุดแก้ว) 

                      เลขานุการสภา อบต. เจาทอง 

 

             /คณะกรรมการ....... 



        
               

      

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     1. นางสมจิตร จุ้มนารินทร์       
     2. นายสมจิตร  ผุยค าผิ 
     3. นายสยาม  ศรีชัยภูมิ 
     4. นายประมินทร์ จันทะกาว 
     5. นายวิบูรณ์ชัย ใจอดทน 

 

 

(ลงชื่อ)    จรูญ  มาเรือง    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                 ( นายจรูญ  มาเรือง ) 

                          ประธานสภา  อบต.เจาทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
               

      

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 
ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
 
 
 

(ลงชื่อ)    จรูญ  มาเรือง    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                 ( นายจรูญ  มาเรือง ) 

                           ประธานสภา  อบต.เจาทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
               

      
 


